



دفتر مقام معظم رهبری
www.leader.ir

ท่านผู้นำสูงสุด พบปะกับคณาและนักกิจกรรมภาคการผลิตเนื่องในสัปดาห์แรงงานแห่งชาติ - 10 /May/ 2013

เมื่อเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมา ท่านอยาตุลลอฮ์ ซัยยิด อาลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดแห่งการปฏิวัติอิสลาม ได้พบปะกับคณา นักกิจกรรมภาคการผลิต และพนักงานดีเด่นและตัวอย่างจำนวนหนึ่ง ซึ่ง ขาพบฯ ได้ชี้ถึงความจำเป็นของประเทศชาติที่ต้องมีการสร้างวีรกรรมและการขับเคลื่อนและก้าวกระโดดที่ยิ่งใหญ่ในทางเศรษฐกิจและการเมือง, ประเด็นการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอันเป็นการบ่งชี้ถึงศักยภาพของประเทศชาติ อีกทั้งได้เตือนสำทับยังผู้ที่จะลงสมัครประธานาธิบดีที่ต้องคำนึงและประเมินอย่างถูกต้องและเหมาะสมถึงความสามารถของตน ทั้งบทบาทและฐานะภาพของตนในการบริหาร

โดย ขาพบฯ กล่าวย้ำว่า ประเทศชาติ และประชาชาติผู้ยิ่งใหญ่แห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน มีความจำเป็นยิ่งประธานาธิบดีในระดับเวทีนานาชาติ และการเผชิญหน้ากับผู้อั้วการ อย่างไรก็ดีความหวาดกลัว มีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว , และในเวทีในประเทศ ก็เช่นเดียวกัน ต้องมีนโยบายที่ถูกต้อง มีวิสัยปัญญา การบริหารจัดการ มีความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืน และมีการชดเชยตนเอง ห่างไกลจากข้อปลีกย่อย และสร้างกระแสกาลจมีนโยบายและสโลแกนที่เป็นตรรกะ และสอดคล้องกับหลักความจริง

การพบปะครั้งนี้มีขึ้นเนื่องในสัปดาห์วันแรงงาน , ท่านอยาตุลลอฮ์ ซัยยิด อาลี คาเมเนอี ได้ชี้ถึงคุณสมบัติที่สำคัญของชนชั้นแรงงานว่า เป็นผู้ที่ยกยอทั้งกายและใจในการพัฒนาและอำนวยความสะดวกสบายให้กับประเทศชาติ ท่านผู้นำสูงสุด กล่าวเสริมว่า คณาถือเป็นผู้หลักของสังคม ซึ่งหากปราศจากพวกเขา หรือพวกเขาอ่อนแอแล้วไซ้ แน่แน่นอนยิ่งประเทศชาติก็ต้องกลายเป็นอัมพาต

ท่านผู้นำสูงสุด ได้ย้ำถึงความจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษยังความหมายของ แรงงานและงานในเวทีแห่งการสร้างวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ อีกทั้งในด้านของการบริหารและนิติบัญญัติ ซึ่งท่านผู้นำสูงสุดกล่าวว่า หากชนชั้นแรงงานได้รับความหวัง สวัสดิการที่เหมาะสมและความมั่นคงของงาน แน่แน่นอนยิ่งประเทศชาติจะก้าวไปข้างหน้าในด้านการพัฒนาและการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและง่ายขึ้น

ท่านผู้นำสูงสุดได้ชี้ถึงบทบาทและฐานะภาพพิเศษของคณาในชัยชนะของการปฏิวัติอิสลาม อีกทั้งในห้วงเวลาต่างๆของการปฏิวัติ อาทิเช่น ยุคสมัยแห่งการปกป้องพิทักษ์อันศักดิ์สิทธิ์ ว่า ตลอดช่วงเวลา 34 ปี ที่ผ่านมา ได้มีความอดสาหะเพียรพยายามเป็นอย่างมาก แม้กระทั่งชนชั้นแรงงานก็มีส่วนร่วมในการปกป้องการปฏิวัติและระบอบอิสลาม แต่ทว่า คณาที่เป็นผู้ศรัทธา และนักปฏิวัติของประเทศ มีความกล้าหาญเป็นพิเศษในการยืนหยัดต่อสู้เผชิญหน้ากับการใส่ร้ายป้ายสีต่างๆ ซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้เอง อันเป็นความภาคภูมิใจของชนชั้นแรงงาน

ท่าน อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้ชี้ถึง คำขวัญของปีที่ผ่านมา อันมีคำขวัญว่า เป็นปีแห่งการสนับสนุนการผลิตแห่งชาติ งาน และการลงทุนแห่งชาติอิหร่าน ว่า การสนับสนุนในการผลิตแห่งชาตินั้น มิได้จำเพาะเพียงแค่หนึ่งปีนั้นเท่านั้น แต่ทว่าประเด็นดังกล่าวจำเป็นต้องดำเนินการอย่างจริงจังและกำหนดเป็นประเด็นหลักที่ต้องปฏิบัติสืบไป

ท่านผู้นำสูงสุด ได้ชี้ถึงความสำคัญของการสร้างวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ในหมู่ประชาชน ในการบริโภคสินค้าที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ ว่า จำต้องสร้างวัฒนธรรมนี้ให้ครอบคลุมทุกชนชั้นในหมู่ประชาชน ซึ่งการเลือกซื้อสินค้าที่มีตราสัญลักษณ์ภายในประเทศ หรือเลือกสินค้าที่มีตราสัญลักษณ์ของต่างชาตินั้น จะสามารถเป็นตัวชี้วัดในการเปิดโอกาสให้กับคณาชาวอิหร่านหรือจะเป็นการตัดโอกาสก็เป็นได้



دفتر مقام معظم رهبری
www.leader.ir

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้กล่าวยังประชาชาติอิหร่าน ว่า ข้าพเจ้าใคร่วิงวอนขอจากประชาชาติอิหร่านทุกท่าน ว่า จงมุ่งสู่การบริโภคน้ำมันที่ผลิตภายในประเทศกันเถิด

ท่าน อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้ย้ำถึงหน่วยงานภาครัฐในการสรรหาปัจจัยซึ่งที่จำเป็นสำหรับตนเองนั้น ไม่ควรที่จะบริโภคน้ำมันและสินค้าต่างประเทศ โดยท่านผู้นำสูงสุดกล่าวว่า จะอย่างไรก็ตามผู้ผลิตในประเทศ รวมทั้งผู้จัดการบริษัท แรงงานและนักธุรกิจและนักลงทุน ต่างๆก็จำเป็นต้องนำเสนอผลิตภัณฑ์และสินค้าของตนให้ถูกต้องสมบูรณ์และมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

ท่านผู้นำสูงสุด ได้ชี้ถึงหลักคำสอนของอิสลามที่ให้ความสำคัญในความมุ่งมั่นในเรืองงานพร้อมกับการให้เกียรติและเคารพยังคนงาน , การอำนวยความสะดวกความปลอดภัยให้กับคนงาน เคียงคู่กับการอำนวยความสะดวกในด้านเงินทุน ซึ่งท่านผู้นำสูงสุด กล่าวว่า อิสลามมีทัศนะที่แตกต่างกับทัศนะวิสัยทัศน์ทางเศรษฐกิจของระบบเสรีนิยม และระบบเศรษฐกิจสังคมนิยม โดยอิสลามยึดทางสายกลาง ซึ่งมีวิสัยทัศน์อันมีหลักมนุษยธรรมและหลักยุติธรรมเป็นที่ตั้ง ในเรืองงาน คนงาน และนักลงทุน

ท่านผู้นำสูงสุด ย้ำว่า ในวันนี้ความล้มเหลวในภาคปฏิบัติ และความผิดพลาดของระบบทุนนิยมเป็นที่ประจักษ์ชัด ซึ่ง ๗๗ ผู้นำสูงสุดกล่าวว่า ย้ำว่า ปฏิกริยาที่พบเห็นในวันนี้ ณ ยุโรป อีกทั้งในอีกรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นในอเมริกานั้น เป็นหลักฐานสำคัญที่เด่นชัดที่สุดในความผิดพลาดของนโยบายทางเศรษฐกิจของระบบทุนนิยม

ท่าน อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี กล่าวว่า เหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นในยุโรปและอเมริกา คือเรืองงาน และจะมีปัจจัยและเงื่อนไขที่ติดตามมาซึ่งยิ่งทวีความเลวร้ายขึ้น อันเพราะเศรษฐกิจในระบบทุนนิยมกำลังสู่ห้วงเหวแห่งภาวะของการล่มสลาย.

ท่านผู้นำกล่าวเสริมว่า ปัจจุบันนี้ภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในตะวันตก ก็คือส่วนหนึ่งจากความเสื่อมโทรมของอารยธรรมตะวันตก อันประกอบด้วยปัญหาศีลธรรมและวัฒนธรรมเป็นปัจจัยประกอบอีกส่วนหนึ่งของความเสื่อมดังกล่าว

ท่านผู้นำสูงสุดแห่งการปฏิวัติ ยังชี้ถึงการประกาศคำขวัญให้ปีนี้เป็นปีแห่งวีรกรรมทางเศรษฐกิจและการเมือง โดย ๗๗ ผู้นำสูงสุดกล่าวว่า วีรกรรมนี้ อันมีความหมายเป็นการขับเคลื่อนสู่ความอดสาหัส มุมานะเพียรพยายามอย่างแท้จริง และเป็นไปอย่างมีพลัง และประเด็นนี้ควรจะได้รับการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน และบนพื้นฐานนี้เองจะสามารถรับรู้ถึงจุดด้อย ช่องว่างต่างๆ และการวางแผนนโยบายที่ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อบรรลุซึ่งวีรกรรม อันเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง

ท่าน อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี กล่าวว่า ในการวางแผนทั้งหมดจำเป็นต้องคำนึงและพิจารณาถึงวิถีชีวิตและการดำรงชีวิตของชนชั้นที่ยากจนและอ่อนแอด้วย

ท่านผู้นำสูงสุดถือว่า ความก้าวหน้าของชาติจะขึ้นอยู่กับขับเคลื่อนอย่างมีเป้าหมายและการรังสรรค์วีรกรรม ซึ่ง ๗๗ ผู้นำสูงสุดกล่าวว่า วีรกรรมทางเศรษฐกิจและการเมืองจะต้องควบคู่ไปด้วยกัน โดยจะต้องปกป้องรักษาและเสริมสร้างซึ่งกันและกัน

ท่านผู้การปฏิวัติอิสลาม ได้ชี้ถึงมาตรการในความพยายาม และการใส่ร้ายป้ายสีต่างๆของผู้ประสงค์ร้ายยังประชาชาติอิหร่าน ที่สกัดกั้นมิให้บังเกิดวีรกรรมทางเศรษฐกิจและการเมือง ว่า พวกเขาเหล่านั้นมีความพยายาม ด้วยการกดดันและคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ เพื่อสร้างความเห็นท่างระหว่างประชาชนกับระบบอิสลามอันนำมาซึ่งความสิ้นหวังให้กับประชาชน และในขณะที่เดียวกันก็ได้ทำการโกหกมดเท็จอย่างไร้ความหมาย โดยประกาศว่า เราได้เป็นศัตรูกับประชาชาติอิหร่านแต่อย่างใด !

ท่านผู้นำสูงสุดกล่าวว่า หากการขับเคลื่อนอย่างใหญ่ในภาคเศรษฐกิจ ได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังจากคณะผู้บริหารและหน่วยงานด้านกฎหมายของประเทศแล้วไซ้ร เน้นอนยิ่งการคว่ำบาตรต่างๆทางเศรษฐกิจทั้งหมดเป็นอันต้องล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง.

ท่านผู้นำสูงสุดกล่าวว่า ประชาชาติอิหร่านและคณะผู้บริหาร ด้วยความมุ่งมั่นของตนจะต้องสร้างความผิดหวังให้กับศัตรูในภาคเศรษฐกิจ



ท่านผู้นำสูงสุด ซึ่งถึงวิธีการทางการเมือง อันมีส่วนร่วมของประชาชนที่ต้องเข้าใจในเวทีการเมืองและการบริหารประเทศ ซึ่งฯพณฯ ผู้นำกล่าวย้าว่า ตัวอย่างอันเด่นชัดที่สุดของวิธีการทางการเมือง คือการเลือกตั้งในโอกาสอันใกล้นี้ ซึ่งหวังว่าด้วยเตาไฟจากเอกองด์อัลลอฮ์ ในวันเวลาที่กำหนด ประชาชนจะเข้าร่วมอย่างกระตือรือร้นและเนื่องแน่นอย่างแน่นอน

ท่านผู้นำสูงสุด ถือว่า การทำให้แรงจูงใจของประชาชนลดน้อยลงในการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งนั้น ถือเป็นแผนการของผู้ประสงค์ร้ายต่อประชาชาติอิหร่าน อันเป็นการสกัดกั้นและเผชิญหน้ากับวิธีการทางการเมือง ซึ่งท่านผู้นำสูงสุด กล่าวย้าว่า ผู้วางกลไกที่อยู่เบื้องหลังของมหาอำนาจ หลังจากวันเวลาผ่านไปนานนับปีในการเป็นปฏิปักษ์และศัตรูกับประชาชาติอิหร่าน นั้น ก็ยังไม่รู้จักประชาชาติอิหร่าน จิตวิญญาณแห่งความศรัทธามั่นและการยืนหยัดของประชาชาติอิหร่านได้ดีพอ

ท่านผู้นำสูงสุดกล่าวเสริมว่า ตลอดช่วงระยะเวลา 34 ปีที่ผ่านมา ประชาชาติอิหร่านได้รับการชื่นชมอย่างยิ่งใหญ่เสมอมา และหากคณะผู้บริหารได้แสดงออกในการยืนหยัดนั้นก็เกิดจากพลังของพี่น้องประชาชนที่เป็นเสาหลักในการสนับสนุนปกป้องเคียงข้างอยู่เสมอ และจากนี้ไปก็จะเป็นที่แน่นอนตลอดไป

ท่านผู้นำสูงสุดถือว่าการเลือกตั้งเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง อีกทั้งเป็นการแสดงออกถึงพลังของชาติ โดยฯพณฯ กล่าวย้าว่า ประเทศชาติที่มีชีวิตชีวา มีความสุข และพึ่งพิงความปรารถนาของพระผู้เป็นเจ้า อีกทั้งมีความเชื่อมั่นในการช่วยเหลือจากพระองค์ ในทุกๆด้าน อาทิเช่น ในเวทีการเลือกตั้ง แม้แต่ประเทศนั้นจะได้รับชัยชนะในเวทีดังกล่าวอย่างแน่นอน

ท่านผู้นำสูงสุด ได้ชี้ถึงคำพูดของท่านก่อนหน้านี้ กรณีสิทธิของทุกภาคส่วนและชนชั้นที่มีความเชื่อในระบอบการปฏิวัติอิสลามที่สามารถก้าวสู่เวทีแห่งการเลือกตั้ง ว่า บุคคลที่ก้าวสู่เวทีนี้ ควรประเมินความสามารถของตน อีกทั้งประเมินสถานะภาพในการบริหารประเทศอย่างถูกต้องโดยปราศจากข้อบกพร่องและความผิดพลาด

ท่านผู้นำสูงสุดกล่าวย้าว่า บุคคลที่ตั้งใจจะลงสู่เวทีการเลือกตั้ง หลังจากผ่านการประเมินและการพิจารณาที่ถูกต้องและเหมาะสมแล้ว จึงเข้าสู่เวที ซึ่งผลสุดท้ายนั้น ก็ขึ้นอยู่กับประชาชาติอิหร่านที่จะเป็นผู้ตัดสินใจเอง

ท่านผู้นำสูงสุด กล่าวชี้ถึงกลไกของการเลือกตั้งในประเทศที่มีประสิทธิภาพ ว่า ท่านอิมามโคมัยนี(รฎ)ได้กล่าวย้าอยู่เสมอ กรณีการทำหน้าที่ของสภาปกครองในการเลือกตั้ง และพิจารณาคุณสมบัติต่างๆ อันมีบุคคลที่ทรงเกียรติธรรม ไม่ฝักฝ่ายใฝ่ใจ และมีบาศีร์ต รู้แจ้ง เข้าร่วมในการพิจารณานั้น ถือเป็นการเข้าร่วมที่มีความสริมคผลเป็นอย่างดี

ท่านผู้นำสูงสุด ได้กล่าวย้าว่า หลังจากที่สภาปกครองได้ทำการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว พี่น้องประชาชนก็สามารถทำความรู้จัก ผ่านการศึกษาพิจารณาในผลงานต่างๆของเขาในอดีต คำขวัญนโยบาย และการชี้แนะของบุคคลผู้ทรงคุณธรรม, จากนั้น ก็จึงเลือกประธานาธิบดี และสิ่งเหล่านี้คือกลไกทางกฎหมายที่เหมาะสมและมีความสริมคผลมากที่สุด

ท่านผู้นำสูงสุด ได้อธิบายคุณสมบัติบางประการที่จำเป็นในการเลือกประธานาธิบดี ว่า ประธานาธิบดีจำเป็นต้องเป็นบุคคล ซึ่งในระดับขั้นแรกนั้น ต้องมีความศรัทธา มีความเชื่อมั่นยังพระองค์ เคารพประชาชนและรัฐธรรมนูญ ในระดับขั้นที่สอง ต้องมีจิตวิญญาณแห่งการยืนหยัด

ท่านผู้นำสูงสุด กล่าวย้าว่า ประชาชาติอิหร่านมีความมุ่งมั่นในการบรรลุซึ่งเป้าหมายและกิจการงานที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งไม่ใช่ชนชาติที่ยอมจำนน และไม่มีผู้ใดสามารถบังคับใช้ภาษาอำนาจในการพูดคุยต่อรองบังคับเราได้โดยง่ายตาย ด้วยเหตุนี้ บุคคลที่ขึ้นมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหาร จะต้องไม่ซื่อซลาดในการเผชิญหน้ากับศัตรู จะต้องมีความกล้าหาญและยืนหยัด อีกทั้งหาใช่เป็นผู้ที่หลบหนีออกจากเวทีสนาม

ท่านผู้นำสูงสุดถือว่าการมีวิหะยะปัญญา การบริหารและการมีแผนงานนโยบาย ก็เป็นอีกคุณสมบัติหนึ่งที่เป็นของประธานาธิบดี ซึ่งท่านผู้นำ กล่าวย้าว่า ถึงแม้ว่าในเวทีการเมืองระดับนานาชาติ ยังต้องอาศัยศักดิ์ศรี เกียรติยศ วิหะยะปัญญาและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง



دفتر مقام معظم رهبری
www.leader.ir

ในปัญหาภายในประเทศ และเศรษฐกิจ ก็เช่นกัน ก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีส่วนร่วม ระยะเวลาและมีการวางเรขาคณิตที่ถูกต้อง

ท่านผู้นำสูงสุดได้เล็งมองถึงเศรษฐกิจในวิถีชีวิตประจำวัน การเปลี่ยนแปลงต่างๆในนโยบายเศรษฐกิจ ฟังพาทศนะของผู้ที่ไม่เชี่ยวชาญ และเชื่อมั่นในวิถีปฏิบัติแห่งการอัดฉีดและกำหนดรูปแบบการจืดเก็บภาษีเป็นตะวันออกและตะวันตกนั้นเป็นสิ่งที่อันตราย ซึ่ง ๗พณฯ ได้กล่าวย่ำว่า ระบบเศรษฐกิจจำต้องวางอยู่หลักพื้นฐานแห่งเศรษฐกิจแบบยั่งยืน

ท่านผู้นำการปฏิวัติกล่าวเสริมว่า เศรษฐกิจแบบยั่งยืน คือเศรษฐกิจที่เกิดจากการผลิตภายในประเทศ ยืนหยัดแข็งแกร่งและมั่นคง และจะไม่สั่นคลอนเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆในโลก

ท่านผู้นำสูงสุด ยังได้ชี้ถึง การขัดเกลาจิตวิญญาณ และการไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องข้อปลีกย่อย ก็เป็นอีกหนึ่งคุณลักษณะที่จำเป็นของประธานาธิบดีคนใหม่ โดยท่านผู้นำสูงสุด กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ข้าพเจ้า ได้ให้การสนับสนุนบรรดาประธานาธิบดีและคณะผู้บริหารประเทศ พร้อมกับชี้แนะและแนะนำพวกเขาอยู่เสมอ อีกทั้งยังอธิบายและให้ความกระจ่างชัดอีกด้วย

ท่านผู้นำสูงสุดกล่าวว่า หนึ่งในคำแนะนำและคำชี้แนะที่ข้าพเจ้าได้กล่าวสำทับยังประธานาธิบดีอยู่เสมอ คือ อย่ำสร้างความเดือดร้อนและความยากลำบากแก่ประชาชน และจงหลีกเลี่ยงการสร้างความหวาดระแวง ความหวาดวิตกและความกังวลในหมู่พี่น้องประชาชน

ท่านผู้นำสูงสุด กล่าวย่ำว่า บุคคลที่ย่างก้าวสู่สนามการเลือกตั้ง อย่ำได้ให้คำมั่นสัญญาอันเลื่อนลอย และแสดงออกถึงความไร้ตรรกะในสวนสีเขียว แต่ทว่าจำต้องแสดงวิสัยทัศน์ที่มีตรรกะ สอดคล้องกับความเป็นจริง และมอบหมายการงานยังพระองค์อัลลอฮ์

ท่าน อย่ำตุลลอฮ์ คาเมเนอี กล่าวย่ำว่า ประธานาธิบดีที่จะขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานฝ่ายบริหารประเทศและบริหารประชาชาติผู้ยิ่งใหญ่ และแนวทางอันเต็มเปี่ยมด้วยความภาคภูมิใจที่ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากพี่น้องประชาชนนั้น จำต้องมีคุณสมบัติต่างๆเหล่านั้น

ท่านผู้นำสูงสุด ได้ชี้ถึงประเด็นหนึ่งที่สำคัญ ว่า สิ่งที่เราได้รับบทเรียนในช่วงปีแห่งการปฏิวัติที่ผ่านมา นั่น คือ ด้วยความโปรดปรานและการชี้แนะขององค์อัลลอฮ์(ซบ) ประชาชาตินี้จะมีชัยเหนือศัตรูทั้งปวง

ท่านผู้นำสูงสุด ได้กล่าวย่ำในช่วงท้ายว่า ผู้ใดมีความสัมพันธ์กับประชาชาตินี้ด้วยแรงบันดาลใจอันลึกซึ้งจากพระผู้เป็นเจ้า แน่แท้ยิ่งเขาก็จะได้รับสิ่งนั้น

ในช่วงแรกของการพบปะครั้งนี้ ท่าน อะฮฺดุลลอฮ์อี ยิปัดกระหวางแรงงาน สหกรณ์และสวัสดิการสังคม ได้รายงานกิจกรรมหลักที่สำคัญของกระทรวงในปีที่ผ่านมา อีกทั้งนำเสนอแผนงานที่ได้กำหนดขึ้นในช่วงปี 92 ให้ ๗พณฯ ได้รับทราบและก่อนหน้านี้ ได้มีครอบครัวชะฮีดที่เป็นคนงานได้เข้าพบท่านผู้นำสูงสุดและเป็นการพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดอีกด้วย